

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

Sinh hoạt chi bộ:

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
- Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai; vai trò của Việt Nam trong công tác tổ chức thành công Hội nghị và dư luận quốc tế về Hội nghị
- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
- Chống diễn biến hòa bình

Thông tin tư liệu:

- Tin vắn Khánh Hòa trong tháng
- Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU của Tỉnh ủy về phát triển Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2018
- Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
- Công tác tuyển quân năm 2019 đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật
- Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Châng Ưn

Chính sách văn bản mới:

- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019

Chuyên mục Hỏi - Đáp

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Khánh Hòa tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Để tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW có hiệu quả trong thời gian đến, đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về *xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân*, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2019, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản về “*Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, “*dân là gốc*”. Từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần xác định rõ việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của tổ chức và cá nhân.

2. Xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- *Về xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân*: Phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuẩn mực về lời nói, việc làm, đạo đức công vụ, lối sống và sinh hoạt hàng ngày; có phong cách dân chủ, quần chúng, gần dân, sát dân, tôn trọng và giúp đỡ Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cơ quan, đơn vị.

Sinh hoạt chi bộ

Kịp thời xử lý nghiêm những hành vi những nhiễu, cửa quyền, hách dịch, tham ô, tham nhũng, lãng phí... gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là về giải quyết các thủ tục hành chính, trật tự đô thị, quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tái định cư; khai thác khoáng sản. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc với Nhân dân phải có thái độ lịch sự, niềm nở, thân ái, lời nói, tác phong hành chính phù hợp với đạo đức công vụ; tận tình giải thích những vấn đề mà người dân chưa rõ, tránh để người dân phải đi lại, thực hiện thủ tục hành chính nhiều lần.

- *Về phát huy dân chủ*: Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách, dự án (đặc biệt là các dự án có tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân), các khoản thu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... tại địa phương cần làm tốt công tác tư tưởng. Thực hiện công khai, minh bạch những thông tin cần thiết và lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các chế độ, chính sách, dự án... theo đúng quy định pháp luật; tiếp thu và phản hồi cho Nhân dân được biết, đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tạo điều kiện để người dân được kiểm tra, chất vấn, theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “tinh sát xã, huyện sát thôn, xã sát từng hộ dân”. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên đi cơ sở, thăm hỏi, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân; xử lý, giải quyết các vấn đề khó khăn, hạn chế, tồn tại mà Nhân dân phản ánh.

Cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về

Sinh hoạt chi bộ

việc “*đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú*”. Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW phải thường xuyên tìm hiểu, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và đời sống nhân dân; tham gia ý kiến đóng góp với cấp ủy, chi bộ tại nơi cư trú. Chi bộ, cấp ủy cơ sở phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng); nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của người dân, kịp thời phản ánh cho cấp ủy, chính quyền địa phương; vận động, tuyên truyền, giải thích các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho Nhân dân hiểu và đồng thuận.

Gắn việc xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ với việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về *trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân*.

- *Về chăm lo đời sống Nhân dân*: Tiếp tục quan tâm chăm lo phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục... cho Nhân dân. Có biện pháp cụ thể nhằm ổn định đời sống, sinh kế cho những hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn, miền núi của tỉnh; người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án,... giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; hạn chế tình trạng thoát nghèo không bền vững, tái nghèo.

Lấy kết quả xây dựng và thực hiện ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh **làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.**

Sinh hoạt chi bộ

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU LẦN THỨ HAI; VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ VÀ DƯ LUẬN QUỐC TẾ VỀ HỘI NGHỊ

(1) Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai: Hội nghị Thượng đỉnh (HNTĐ) Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 diễn ra trong hai ngày 27-28/02/2019 tại Thủ đô Hà Nội. Hai bên đã tiến hành 05 cuộc đàm phán phạm vi hẹp và rộng, thảo luận về 02 nhóm vấn đề liên quan đến cải thiện quan hệ song phương và phi hạt nhân hóa. Mặc dù Hội nghị kết thúc mà không ra được tuyên bố chung, nhưng hai bên đã cụ thể hóa được một số nội dung chủ yếu sau:

- *Về cải thiện quan hệ:* Triều Tiên và Mỹ đạt được đồng thuận trong quan điểm về một số nội dung: (1) Mở văn phòng liên lạc tại Bình Nhưỡng và Oa-sinh-ton; (2) Tôn trọng sự khác biệt về hệ thống chính trị; (3) Tuyên bố kết thúc chiến tranh; (4) Mỹ sẵn sàng cùng tiến tới một văn bản thay thế Hiệp định đình chiến và tiến tới bình thường hóa quan hệ; (5) Thúc đẩy tiến triển trong việc tìm kiếm binh lính Mỹ mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên; (6) Thảo luận về việc Triều Tiên nhận trợ giúp từ các tổ chức tài chính quốc tế; (7) Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục.

- *Về vấn đề phi hạt nhân hóa:* (1) *Phía Mỹ* muốn 3 điểm nhưng Triều Tiên không đồng ý: (i) Triều Tiên nhắc lại cam kết của Chủ tịch Kim Châng Un trong phát biểu đầu năm 2019 về việc đóng kết các cơ sở hạt nhân và không phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt; (ii) hai bên thống nhất đạt mục tiêu chung về vấn đề phi hạt nhân hóa, cụ thể là thống nhất định nghĩa “phi hạt nhân hóa”, Triều Tiên tái gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), di dời nhiên liệu hạt nhân; (iii) thống nhất lộ trình thực hiện các mục tiêu trên. (2) *Phía Triều Tiên* đề xuất dỡ bỏ các cơ sở sản xuất plutonium và uranium tại khu phức hợp Yongbyon để đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ 05/11 lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra trong giai đoạn 2016 - 2017, song phía Mỹ không chấp nhận.

Sinh hoạt chi bộ

- *Kết quả đàm phán theo đánh giá của hai bên: Tổng thống Mỹ Đôn-đan Trăm* cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển và lẽ ra đã có thể có Tuyên bố Hà Nội, song những đề xuất từ Triều Tiên, nhất là vấn đề phi hạt nhân hóa, chưa đủ để Mỹ ký kết thỏa thuận mới vào thời điểm hiện nay. Mỹ sẽ tiếp tục tiến trình ngoại giao, sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên; *Phía Triều Tiên* đánh giá HNTĐ tại Hà Nội không phải thất bại như một số dư luận nêu, mà đã tạo nền tảng cho bước nhảy vọt thời gian tới; nhận định HNTĐ lần thứ nhất tại Xinh-ga-po là bước khởi đầu mang tính ngoại giao, HNTĐ lần hai tại Việt Nam có kết quả thực chất, tích cực; hai bên hiểu rõ lập trường của nhau, hiểu hơn về Tổng thống Trăm; hai bên sẽ sớm gặp lại nhau.

(2) Vai trò của Việt Nam trong công tác tổ chức thành công Hội nghị:

- *Về công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị:* Việt Nam tổ chức HNTĐ trong bối cảnh có nhiều thách thức: (i) chỉ có khoảng 2 tuần để chuẩn bị; (ii) các công việc chuẩn bị nội dung và tư liệu về Triều Tiên phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, định hướng báo chí rất gấp rút; (iii) cả Mỹ và Triều Tiên đều rất chú ý, coi trọng vấn đề lễ tân, tổ chức; yêu cầu rất cao trong việc bảo đảm an ninh, hậu cần, đưa ra nhiều yêu cầu đột xuất ngay trước khi diễn ra các hoạt động; (iv) chỉ trong 4 ngày, lượng phóng viên nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đưa tin với số lượng rất lớn, từ nhiều cơ quan báo chí nhất từ trước tới nay, việc bảo đảm cơ sở về thông tin gặp nhiều khó khăn (hơn 2.600 phóng viên của 218 hãng thông tấn quốc tế, từ gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và hơn 500 phóng viên trong nước tới đưa tin về sự kiện; Trung tâm Báo chí quốc tế ước tính đón tiếp hơn 10.000 lượt phóng viên trong 4 ngày); (v) một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình chuẩn bị chính là sự kỳ vọng rất lớn của các bên liên quan cũng như cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam với tư cách nước tổ chức Hội nghị.

Sinh hoạt chi bộ

- *Về công tác an ninh, lễ tân, hậu cần:* Mặc dù diễn ra trong điều kiện thời gian gấp gáp và thiếu thông tin do yêu cầu bảo mật của Hội nghị chi phối nhưng đã được Việt Nam thực hiện chu đáo về mọi mặt, hoàn thành theo đúng thời hạn, kế hoạch đề ra. Việt Nam đã bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; đáp ứng tích cực các yêu cầu và lễ tân, hậu cần cho Lãnh đạo, phái đoàn hai nước Triều Tiên, Mỹ và các phóng viên báo chí quốc tế trước, trong và sau Hội nghị, từ xuất nhập cảnh, nơi ăn, chỗ ở đến hạ tầng viễn thông.

- *Về công tác thông tin, tuyên truyền:* Trung tâm Báo chí quốc tế của ta (IMC) được hoàn thành trong vòng chỉ hơn 01 tuần, không chỉ cung cấp điều kiện tác nghiệp tốt nhất cho hơn 2.600 phóng viên quốc tế tới đưa tin về sự kiện; mà ta còn tận dụng làm không gian quảng bá văn hóa, du lịch của Việt Nam. Tại IMC, ta đã mở không gian ẩm thực Hà Nội, phục vụ miễn phí một số món ăn, đồ uống đặc sản nổi tiếng của Việt Nam (phở Thìn, bún chả, cà phê trứng; bố trí không gian giới thiệu đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh Hà Nội, giới thiệu các hoạt động xúc tiến du lịch. Bên cạnh đó, các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương cũng đã đón tiếp trọng thị đoàn Triều Tiên tới thăm, khảo sát; tận dụng cơ hội để quảng bá văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh địa phương, được đoàn Triều Tiên đánh giá cao.

(3) Dư luận quốc tế về vai trò chủ nhà và công tác tổ chức của Việt Nam:

- *Lãnh đạo, chính khách nhiều nước và các tổ chức quốc tế, nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới hay các hãng thông tấn chính của các nước (CNN, Fox News, ABC news, AP, Newyork Times, Washington Post, BBC, Le Point, AFP, Reuters, Channel NewAsia, Al-Jezeera, Tân hoa, SCMP, Phương hoàng, KBS, Yonhap, NHK, Nikkei, Japan Times, KCNA, Rodong Sinmun...) bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức cũng như vai trò nước chủ nhà của Việt Nam. Tổng*

Sinh hoạt chi bộ

thống Mỹ Đô-nan Trăm liên tục cập nhật trên Twitter cá nhân, đăng tải những lời tốt đẹp cho Việt Nam, “cảm ơn tất cả người dân vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội với rất đông người và nhiều tình cảm”, “cảm thấy rất tốt khi HNTĐ quan trọng này diễn ra tại Hà Nội... Tôi đã thấy những gì các bạn làm được và tôi rất tự hào về điều đó”. *Các cơ quan ngôn luận chính thức của Triều Tiên* đánh giá tích cực việc Việt Nam tổ chức HNTĐ, cho rằng điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục trở thành đối tác tin cậy không chỉ Triều Tiên mà còn của Mỹ và Hàn Quốc. *Một số chuyên gia, báo chí chính thức của Trung Quốc* đánh giá, tiếp theo Trung Quốc và Hàn Quốc, Việt Nam có tiềm năng trở thành “người trung gian” mới giữa Triều Tiên và Mỹ, song sẽ không can dự quá sâu vào vấn đề Bán đảo Triều Tiên mà quan tâm nhiều hơn tới việc tận dụng HNTĐ để quảng bá đất nước và tăng cường quan hệ với Mỹ- Triều. *Ngoại trưởng Nga Lavrov (ngày 24/2)* trả lời phỏng vấn cho rằng Việt Nam được chọn là địa điểm tổ chức HNTĐ Mỹ - Triều là do Việt Nam là quốc gia rất có trách nhiệm trong việc thực thi chính sách đối ngoại, cởi mở với mọi quan hệ hợp tác, không bao giờ quên bạn bè và không muốn đối đầu với bất cứ ai...

- *Dư luận báo chí, học giả trên thế giới*: Truyền thông quốc tế đưa hơn 20.000 tin bài về HNTĐ và về Việt Nam, đánh giá nước chủ nhà Việt Nam đã huy động nhiều lực lượng để bảo đảm an ninh tối đa, chuẩn bị tốt các khâu hậu cần, lễ tân, báo chí nhằm bảo đảm không khí thuận lợi cho HNTĐ, nhấn mạnh việc Chủ tịch Kim Châng Un đã nhiều lần hạ kính chống đạn của xe để vẫy chào người dân Việt Nam là một điều chưa từng xảy ra trước đây; nhấn mạnh Việt Nam tạo điều kiện rất tốt cho phóng viên tự do tác nghiệp; đăng nhiều tin bài và hình ảnh về vẻ đẹp phong cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Tạp chí Forbes (Mỹ) ngay sau Hội nghị đã xếp Việt Nam ở vị trí thứ 5 trong danh sách 14 điểm đến du lịch ấn tượng nhất của năm 2019.

Sinh hoạt chi bộ

* Việc chúng ta tổ chức thành công HNTĐ Mỹ - Triều lần thứ hai tại Thủ đô Hà Nội là một thắng lợi lớn công tác ngoại giao của Việt Nam, góp phần củng cố vị thế và vai trò mới trong khu vực; có ý nghĩa lớn về mặt chính trị và chiến lược khi thể hiện được hình ảnh đẹp của một quốc gia đang phát triển ngày càng thịnh vượng, mở cửa, mến khách, sẵn sàng làm trung gian hòa giải, đóng góp cho hòa bình thế giới. Thông qua Hội nghị lần này, vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam thông qua quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 15

Ngày 12/4/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 15, thông qua: Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 và thảo luận giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý II; chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (*Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban vật chất*); kiểm điểm năm 2018 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Tỉnh ủy thống nhất đánh giá kết quả nhìn chung cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển khá, biểu hiện một số mặt tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2019. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng 7,3%, trong đó, GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 4.923 tỷ đồng, bằng 29,3% dự toán, bằng 73,6% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,22%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa

Sinh hoạt chi bộ

được 414,6 triệu USD, tăng 15,3%; kim ngạch nhập khẩu được 176,5 triệu USD, tăng 9,3%. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Tổng sản phẩm ngành nông, lâm, thủy sản giảm 2,11%, chủ yếu do ảnh hưởng cơn bão số 8, số 9 cuối năm 2018; dịch lở mồm, long móng ở heo đã xuất hiện tại một số địa phương; thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như tổng vốn đăng ký thấp hơn so với cùng kỳ năm trước...

Dự báo trong quý II sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; nắng nóng, hạn hán, cháy nổ trong mùa khô; các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung sắp xếp nhân sự, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2019. Do vậy, các ngành, các cấp cần phải quyết tâm cao thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1- Tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các biện pháp để duy trì tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra. Tập trung triển khai hiệu quả, đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, để qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện

Sinh hoạt chi bộ

đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm (tuyến đường - nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang, nút giao Ngọc Hội và đường Vành đai 2) và các dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Ninh Thủy, Sông Cầu, Trảng É...), góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường biện pháp thu thuế, quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm kế hoạch thu ngân sách năm 2019.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống cháy rừng và phòng, chống hạn trong mùa khô. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các khách sạn, nhà hàng, công trình cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuần tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân; đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

2- Tỉnh ủy thống nhất với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Đối với

Sinh hoạt chi bộ

Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án quản lý khai thác, kinh doanh yến sào Khánh Hòa từ năm 2019, trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đúng quy định nhằm bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

3- Tỉnh ủy thống nhất với kết quả kiểm điểm năm 2018 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, có 2/13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/13 hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực đề ra nhiều giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo khả thi, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

4- Thông qua các quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban vật chất nhằm triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh ban hành các quyết định để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo thành lập các tổ phục vụ các tiểu ban để triển khai, phân công các thành viên, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.

5- Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Lê Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Nha Trang; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

Đừng làm tướng để tự phá hoại bình yên của chính mình

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, chiêu thức thường được các thế lực thù địch tận dụng tối đa nhằm làm sụp đổ một quốc gia là tìm cách bôi nhọ chế độ xã hội hiện tại, thổi phồng những mặt trái của xã hội đó để gây tâm lý bất mãn rồi kích động sự phản kháng trong xã hội. Những vụ việc cụ thể, có tính cá biệt, những sai phạm của cá nhân, thường được nâng lên thành bản chất của chế độ xã hội. Đáng tiếc là không ít người nhẹ dạ, thiếu thông tin, thiếu tầm nhìn, không tự phát hiện được sự thật đằng sau những luận điệu kích động đó, họ vô tình bị lợi dụng, bị kích động, tự mình phá hoại sự ổn định của đất nước mình, sự bình yên, hạnh phúc của bản thân mình.

Ngộ nhận và bất mãn dễ bị kẻ xấu lợi dụng

Trong xã hội hiện nay, chúng ta không khó để nhận ra có những người rất hay than trách cuộc sống, nghi ngờ mọi thứ xung quanh, cho rằng mọi thứ đều xấu xa, tự cảm thấy mình chịu nhiều bất công, từ đó oán trách chế độ xã hội. Họ nhìn xã hội qua lăng kính màu đen nên mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối. Khi kinh tế phát triển họ nói rằng phát triển không thực chất, phải đánh đổi môi trường, lợi ích vào túi một số ít người. Khi một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, một số vụ tham nhũng bị phát giác, xử lý nghiêm theo pháp luật, thì họ cho rằng như thế là chưa đủ, mà thậm chí phải “đập chế độ này đi xây lại vì cả hệ thống tham nhũng”. Khi một vài trường học xảy ra bạo lực học đường, thì họ kết luận cả nền giáo dục là bỏ đi. Thậm chí khi bóng đá Việt Nam giành được nhiều thành tích, nhiều chiến thắng vinh quang ở tầm châu lục và vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á, họ cũng cho rằng đó là may mắn, rồi chỉ là thành tích của một lứa cầu thủ, một huấn luyện viên, còn cả nền bóng đá vẫn tồi tệ...

Sinh hoạt chi bộ

Thực tế trong bất cứ xã hội nào cũng tồn tại những người bi quan và bất mãn. Điều này là kết quả, là ảnh hưởng từ xuất phát điểm của mỗi người; từ quá trình giáo dục, từ những kết quả công việc và cuộc sống cho đến cách tiếp nhận, phân tích thông tin của mỗi người và quan trọng là cách tự xác định tâm thế, vị trí của mỗi người đối với cuộc sống. Chúng ta có thể gặp không ít người có đời sống vật chất đủ đầy, có nhà lầu, xe hơi... nhưng vẫn bất mãn với cuộc sống, vẫn thấy nhiều người hơn mình, vẫn thấy mình thiệt thòi. Từ những bất mãn so bì đó, thay vì nỗ lực để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn nữa cho bản thân như mong muốn, thì họ lại quay ra oán trách, thậm chí chửi bới, bôi nhọ chế độ xã hội. Những lúc bình thường thì tâm thế của kiểu người nêu trên gây tiêu cực cho chính bản thân họ và xã hội. Nhưng khi mà cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” diễn ra rất quyết liệt, có nhiều sắc thái mới thì việc tồn tại trong xã hội kiểu người nói trên sẽ là cơ hội để các thế lực thù địch hướng tới, lôi kéo, nhằm đạt được mục đích là gây bất ổn xã hội, thậm chí gây rối loạn xã hội, tiến tới lật đổ chế độ.

Để nói về điều này, cần phải nhìn lại giai đoạn vừa qua của lịch sử thế giới đã chứng kiến những kết cục đau lòng từ sự ngộ nhận, lầm tưởng của một lớp người trong xã hội. Năm 2011, các cuộc biểu tình có cái tên rất mỹ miều là “Mùa xuân Ả Rập” đồng loạt nổ ra tại một số quốc gia Bắc Phi, Trung Đông, như: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen, Libya, Iraq, Syria... Các cuộc biểu tình này đã dẫn tới bạo động chống chính phủ, lan nhanh như một bệnh dịch khiến chính phủ ở một loạt nước như Ai Cập, Libya, Tunisia, Yemen bị lật đổ, xã hội hỗn loạn... Các nước Syria, Yemen chìm trong nội chiến. Theo ước tính đến năm 2016, “Mùa xuân Ả Rập” và các cuộc nội chiến từ hậu quả của nó đã làm Syria, Lybia, Iraq bị tàn phá, khoảng 500.000 người chết, hàng chục triệu người bị mất nhà cửa, phải chạy tị nạn sang các quốc gia khác.

Sinh hoạt chi bộ

Nhìn người để nghĩ tới ta. Đất nước Việt Nam hiện được đánh giá nằm ở nhóm quốc gia có tốc độ phát triển nhanh hàng đầu thế giới. Chúng ta có thể cảm nhận thấy rõ đời sống của người dân đang đi lên theo thời gian. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018, 70% người dân Việt Nam đã được bảo đảm về mặt kinh tế, trong đó 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Tính từ năm 2014 tới nay, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu, cho thấy các hộ gia đình đang tiếp tục leo lên bậc thang kinh tế cao hơn sau khi thoát nghèo. Tất cả vấn đề xã hội, vấn đề về môi trường, phát triển bền vững đều được Đảng, Nhà nước quan tâm. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được đặc biệt quan tâm và thực hiện thực chất, quyết liệt. Thế nhưng tất cả những thực tế rõ ràng đó, những con người có con mắt thiếu khách quan vẫn cố tình không thừa nhận.

Liệu có một xã hội hoàn hảo hay không?

Để nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam đối với các vấn đề trong xã hội, có thể nhìn sang quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là nước Mỹ. Năm 2004, siêu bão Charley quét từ vịnh Mexico qua Florida đến Đại Tây Dương, tàn phá một số vùng của nước Mỹ, làm 22 người chết và thiệt hại 11 tỷ USD. Điều đáng nói, sau cơn bão này, người dân Mỹ mới nhận ra những điều bất ổn trong xã hội mình. Đó là nhân việc bão quét sạch mọi thứ, nhiều doanh nghiệp đã nâng giá bán với mức cắt cổ để kiếm lợi. Máy phát điện từ 250 USD tăng lên 2.000 USD; nước đá từ 2 USD được nâng lên 10 USD; một gia đình muốn dọn hai cây đổ vào nóc nhà thì phải trả giá là 23.000 USD (khoảng 530 triệu VNĐ). Đỉnh điểm là câu chuyện một cụ bà 70 tuổi chạy bão với người chồng và cô con gái khuyết tật đã phải trả 160 USD (khoảng 3,7 triệu VNĐ)

Sinh hoạt chi bộ

một đêm cho bùng nổ giá bình thường chỉ 40 USD. Từ USA Today khi đó đã bức xúc chạy dòng tít: “Kền kền sau bão” để phê phán thực trạng lợi dụng thảm họa, lợi dụng sự khổ đau của người khác để ép giá cắt cổ. Thế nhưng, điều đáng nói hơn là một số nhà kinh tế tại Mỹ lại phản đối tờ USA Today và cho rằng việc tăng giá như thế là bình thường, vì trong một nền kinh tế thị trường có quy luật cung cầu, cầu tăng mà nguồn cung giảm thì ắt giá sẽ tăng, chứ không có khái niệm “giá cắt cổ”.

Nhìn vào sự việc trên để thấy sự khác biệt ở Việt Nam. Khi xảy ra những trận thiên tai, bão lũ, thảm họa ở bất kỳ khu vực nào thì cả nước đều quan tâm, theo dõi, lo lắng rồi chung tay, quyên góp cùng địa phương đó kịp thời khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống. Các lực lượng chức năng, trong đó quân đội là lực lượng nòng cốt, được huy động để giúp đỡ người dân khẩn trương thu hoạch mùa màng, dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vườn ruộng, đường xá, trường học, bệnh viện sau bão. Các hoạt động ấy vừa là nhiệm vụ được cấp trên giao phó nhưng cũng xuất phát từ trái tim. Bởi dân tộc Việt Nam, xã hội Việt Nam là một xã hội hướng thiện, yêu thương đùm bọc nhau đã là truyền thống từ xưa tới nay: “Lá lành đùm lá rách”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”... Khi nền kinh tế phát triển thường sẽ kéo theo những sự phát triển không đồng đều vì đặc điểm địa lý, lợi thế của mỗi vùng miền, rồi khả năng của mỗi con người cũng khác nhau. Nhận thấy nguy cơ này, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm để thiết kế các chế độ, chính sách thúc đẩy sự phát triển của vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người nghèo vươn lên theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đất nước Việt Nam đang trên con đường phát triển, do đó còn nhiều vấn đề đặt ra, còn những mặt trái trong xã hội. Vì vậy, muốn đất nước phát triển thì mọi người cần bình tĩnh, tinh táo để nhìn nhận đúng mọi vấn đề xung quanh mình, nỗ lực đóng góp sức mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

TIN VĂN KHÁNH HÒA TRONG THÁNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Làm việc với Đoàn công tác số 5 - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại tỉnh. *Thường trực Tỉnh ủy:* Chủ trì Hội nghị giao ban quý I/2019 với các cơ quan khối nội chính tỉnh; họp nghe các cơ quan tiến hành tổ tụng tỉnh báo cáo tình hình một số vụ việc, vụ án phức tạp trên địa bàn và các cuộc họp giao ban hàng tuần; dự họp Chi bộ Tổng hợp Cơ yếu - Công nghệ thông tin (*thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy*).

- *Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:* Chủ trì họp nhận xét đánh giá cán bộ năm 2018 diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

- *Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy:* Chủ trì Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; Hội nghị giao ban quý I/2019 với Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; họp nhận xét, đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018; làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ công tác năm 2019; họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; họp sơ kết việc thí điểm trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân tỉnh; làm việc với Tổ công tác Ban Nội chính Trung ương khảo sát, nắm tình hình một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Dự các hội nghị, sự kiện: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh năm 2018 và ra mắt Trang thông tin điện tử; Hội nghị ký kết giao ước thi đua các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang; cùng Đoàn công tác

Thông tin tư liệu

của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm một số gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại thị xã Ninh Hòa và dự buổi làm việc của Đoàn công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; dự Lễ phát động Tháng Thanh niên, Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương bí thư chi đoàn giỏi năm 2019, Khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank lần thứ III và thanh niên tài năng.

- 10/4: HĐND tỉnh khóa VI tổ chức kỳ họp bất thường thông qua 11 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó thông qua danh mục các dự án cần thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên bản tỉnh 2019 (bổ sung); bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020); kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền, theo đó miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Lan Phương; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Hạ - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối ông Vĩnh Thông - Giám đốc Sở Tài chính và bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp. Ngoài ra, HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn - trả lời chất vấn liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong vấn đề cư trú tự phát và xây dựng nhà trái phép tại một số địa phương, đặc biệt là thành phố Nha Trang; việc tháo dỡ tường chắn tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang)...

Thông tin tư liệu

- Theo UBND tỉnh, tính đến ngày 12/3/2019, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho 150.373 tổ chức, cá nhân. Cụ thể, toàn tỉnh có 300 cơ quan, đơn vị với 6.692 cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả các cơ quan ngành dọc tham gia giải quyết thủ tục liên thông như: Thuế, công an, bảo hiểm xã hội) tham gia tác nghiệp giải quyết hồ sơ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến cho 150.373 tổ chức, cá nhân, trong đó có 14.387 khách hàng trong tỉnh, 6.986 khách hàng ngoài tỉnh. Số lượng quy trình thủ tục hành chính toàn tỉnh được cập nhật trên cơ sở dữ liệu, công khai trên Cổng Thông tin Dịch vụ Hành chính công trực tuyến và phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ là 2.041 quy trình, trong đó có quy trình thủ tục liên thông qua nhiều cơ quan, nhiều cấp là 394 (nhiều nhất ở lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường, đầu tư, tư pháp, xây dựng, nội vụ). Đối với các thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4 đã tích hợp biểu mẫu online cho phép khách hàng điền tờ khai, mẫu đơn ngay trên giao diện website, không cần tải điền và gắn file. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử mới là 251.511 hồ sơ, trong đó có 29.221 hồ sơ điện tử trực tuyến. Kể từ ngày khai trương (31/8/2018)

Đến nay, nhìn chung, hoạt động của Trung tâm Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực đối với cả người dân, tổ chức, doanh nghiệp cùng cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

- Vừa qua, tại Liên hoan các doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam 2019 với chủ đề “Vị thế mới - Cơ hội mới” do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa được vinh danh là doanh nghiệp đạt Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2018, đây là động lực mạnh mẽ đối với Công ty trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-TU CỦA TỈNH ỦY VỀ PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ VÂN PHONG TRONG NĂM 2018

- *Thu hút đầu tư*: Năm 2018, Khu kinh tế Vân Phong thu hút mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 3.105 tỷ đồng (*trong đó có 04 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 18,8 triệu USD*) và điều chỉnh tăng vốn cho 01 dự án với tổng vốn đăng ký thêm 80 tỷ đồng. So với kế hoạch, kết quả thu hút vốn đầu tư năm 2018 đạt 106% (*3.185 tỷ đồng/3.000 tỷ đồng*).

Lũy kế từ năm 2016 đến 2018, Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút 39 dự án mới (*32 dự án có vốn đầu tư trong nước và 07 dự án có vốn đầu tư nước ngoài*) với tổng vốn đăng ký 63.377 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết số 08/NQ-TU đề ra (*tối thiểu đạt 50.000 tỷ đồng*). Hiện nay, tổng số dự án Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút là 160 dự án đầu tư (*132 dự án có vốn đầu tư trong nước và 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài*) với tổng vốn đăng ký 4,05 tỷ USD, vốn thực hiện là 691 triệu USD, đạt 17% vốn đăng ký (*trong đó có 82 dự án đã đi vào hoạt động và 78 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng*).

- *Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp*: Năm 2018, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong đạt 410,41 triệu USD, tăng 5% so với năm 2017; xuất khẩu đạt 395,53 triệu USD, tăng 24%; nhập khẩu đạt 279,25 triệu USD, tăng 80%; nộp ngân sách 173,84 tỷ đồng, tăng 79%. Ngoài ra, nguồn thu thuế xuất nhập khẩu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động trung chuyển

Thông tin tư liệu

dầu tại Khu kinh tế Vân Phong đạt 6.275 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2017.

Lũy kế từ năm 2016 đến 2018, các dự án đã đi vào hoạt động trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong đã đạt doanh thu khoảng 1,235 tỷ USD, bình quân 411,7 triệu USD/năm; nộp ngân sách tỉnh khoảng 18.107 tỷ đồng, bình quân 6.035,7 tỷ đồng/năm chủ yếu từ nguồn thu thuế hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu 17.645 tỷ đồng (*năm 2016: 5.426 tỷ đồng; năm 2017: 5.943 tỷ đồng; năm 2018: 6.275 tỷ đồng*). Giải quyết việc làm cho 6.013 lao động (*trong đó lao động người Việt Nam là 5.872 và nước ngoài là 141 người*) đạt 60%. Như vậy, đóng góp ngân sách trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong có xu hướng tăng và cơ bản đạt được so với mục tiêu đề ra (*chiếm 30-40% của tỉnh*); việc giải quyết việc làm trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng khi nhiều dự án hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

- *Phát triển hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong*: Đối với các dự án hạ tầng quan trọng sử dụng vốn ngoài ngân sách như: Cảng tổng hợp Nam Vân Phong, Cảng tổng hợp Bắc Vân Phong, Khu Công nghiệp Ninh Thủy... đang được Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tích cực hỗ trợ và đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành xây dựng trong năm 2019 để tiếp nhận và phục vụ các dự án đầu tư khác trong Khu kinh tế Vân Phong.

Về nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế: Năm 2018 Khu kinh tế Vân Phong được bố trí 146 tỷ đồng (*NSTW: 63 tỷ đồng, NSDP: 83 tỷ đồng*), nguồn vốn này khá hạn chế nên chưa thể đáp ứng nhu cầu bố trí vốn đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng mới của Khu kinh tế Vân Phong trong năm 2018.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY TRONG VIỆC TIẾP DÂN, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI DÂN VÀ XỬ LÝ NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA DÂN

Ngày 18/02/2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Trong đó, có một số nội dung chủ yếu sau:

Về nguyên tắc chung (tại Điều 2):

- Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho người dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh kiến nghị khiếu nại, tố cáo của dân (tại Điều 3):

- Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp trên trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Trực tiếp thực hiện việc tiếp dân, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo thẩm quyền.

Thông tin tư liệu

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy tổ chức, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phân công một cơ quan, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn; bố trí địa điểm, điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết, thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo, hoặc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức (nếu có) và trụ sở làm việc của người đứng đầu cấp ủy hoặc địa điểm tiếp dân.

- Định kỳ quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất trực tiếp làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới trực tiếp và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cùng cấp có liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân.

- Định kỳ hàng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân như sau: (i) Bí thư cấp ủy cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; (ii) Bí thư cấp ủy cấp huyện báo cáo với bí thư cấp ủy cấp tỉnh, ban nội chính, ban dân vận cấp ủy cấp tỉnh; (iii) Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư và ban dân vận cấp ủy cấp huyện.

Thông tin tư liệu

Về thời gian tiếp dân (tại Điều 4):

- Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ như sau: (i) Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. (ii) Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

- Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau: (i) Vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau. (ii) Vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Về thời hạn xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị khiếu nại, tố cáo (tại Điều 6):

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo người đứng đầu cấp ủy thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc tiếp nhận để giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết (nêu rõ cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết để người dân biết). Nếu phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét xử lý thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo do người đứng đầu cấp ủy chuyển, chỉ đạo giải quyết, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo người đứng đầu cấp ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết và chỉ đạo giải quyết.

Thông tin tư liệu

Tổ chức thực hiện (tại Điều 9):

- Cấp ủy các cấp, người đứng đầu cấp ủy các cấp có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

- Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2019 ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, CÔNG BẰNG, DÂN CHỦ VÀ ĐÚNG LUẬT

Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2019, các địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các quy định hiện hành và Hướng dẫn số 13290/BQP-TM ngày 27/11/2018 của Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong các ngày 20, 21, 22/02/2019, tất cả các địa phương trong cả nước sôi nổi tổ chức Lễ giao nhận quân với nghi thức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Nhiều địa phương làm tốt công tác quản lý nguồn và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác tuyển quân được các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ và đúng luật đã tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân, tránh được dư luận không tốt. Theo thống kê cho thấy, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019 đạt chất lượng cao. Tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp từ bậc trung học chuyên nghiệp trở lên cao hơn năm 2018. Toàn quốc không có “xã trắng” về tuyển quân. Số thanh niên tình nguyện nhập ngũ ngày càng tăng

Thông tin tư liệu

Để công tác tuyển quân và huấn luyện tân binh đi vào nền nếp, chính quy và hiệu quả hơn, Bộ Quốc phòng yêu cầu tân binh cần tự giác chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, điều lệnh, điều lệ của quân đội, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; các đơn vị làm nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện để chiến sĩ mới nhanh chóng làm quen, hòa nhập với môi trường quân ngũ mới; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm cho công tác tuyển quân ngày càng chặt chẽ, dân chủ, công bằng hơn.

Trong thời gian diễn ra tuyển quân, một số kẻ đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận với danh nghĩa là “phản biện”, tán phát thông tin trên internet và một số trang mạng xã hội với luận điệu xuyên tạc như: “chính sách nghĩa vụ quân sự thực chất là chạy đua vũ trang”; “thời bình sao phải tuyển nhiều lính như thời chiến?”; “sao không tập trung vào phát triển kinh tế, chống tham nhũng?”... Mục đích của họ là phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là mối quan hệ cá - nước giữa nhân dân với Quân đội. Những “phản biện” nói trên là do một số người còn thiếu hiểu biết hoặc cố tình xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và cụ thể là Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và công tác tuyển quân năm 2019... Đảng và Nhà nước ta đã nhiều lần khẳng định “Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, thể hiện ở chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các quan hệ quốc tế, giải quyết mọi bất đồng và tranh chấp với các quốc gia khác bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam chủ trương từng bước hiện đại hóa quân đội, tăng cường tiềm lực quốc phòng chỉ nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cần thiết để tự vệ. Việt Nam chủ trương không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác”...

KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH ĐẢNG LAO ĐỘNG TRIỀU TIÊN, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC VỤ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN KIM CHÂNG ỨN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Châng Ứn thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 01 - 02/3/2019 (ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai tại Thủ đô Hà Nội). Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Triều Tiên sau 61 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành (năm 1958); là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Kim Châng Ứn kể từ khi lên nắm quyền (năm 2011). Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tình hình Bán đảo Triều Tiên tiếp tục diễn biến theo hướng hòa dịu, quan hệ giữa Việt Nam và Triều Tiên cải thiện nhanh chóng.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Kim Châng Ứn đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra thẳng thắn, cởi mở và chân thành. Chủ tịch Kim Châng Ứn tỏ thái độ khiêm tốn, cầu thị, nhiều lần bày tỏ cảm ơn ta đã thu xếp đón đoàn chu đáo, trọng thị, tạo điều kiện thuận lợi cho Triều Tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Triều - Mỹ tại Hà Nội; ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển của Việt Nam; xúc động về sự đón tiếp chu đáo, hữu nghị, thân tình của ta.

Chủ tịch Kim Châng Ứn nhấn mạnh quan hệ tình nghĩa đặc biệt giữa Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để hai nước vượt qua khó khăn, thử thách; Triều Tiên có tư tưởng Kim Nhật Thành - Kim Châng Ứn và Việt Nam có tư tưởng Hồ Chí Minh, đã ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, được tôi luyện trong máu lửa của đấu tranh cách mạng cần

Thông tin tư liệu

được phát triển ngày càng tốt đẹp hơn; cần cùng nhau thực hiện di huấn của các vị lãnh tụ tiền bối về quan hệ hai Đảng, hai nước; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hiểu và thừa kế truyền thống giữa hai dân tộc; khẳng định lập trường nhất quán là coi trọng quan hệ Triều Tiên - Việt Nam, mong muốn phát triển quan hệ hai nước tốt hơn những năm 1960 là thời kỳ tốt đẹp nhất trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Kim Châng Ưn đề nghị hai bên duy trì giao lưu cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, mở rộng trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng và Nhà nước; nhất trí phối hợp tổ chức trọng thể các biện pháp kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2020; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, nhất là trao đổi chiến lược, tăng cường giao lưu, gặp gỡ thúc đẩy hợp tác hai nước. Chủ tịch Kim Châng Ưn quan tâm nhất về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, nhất là vấn đề cải tạo giống để tăng năng suất lúa, cây trồng; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch.

Khi đi thăm các địa phương của ta, đoàn Triều Tiên nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp hai bên; quan tâm tìm hiểu về tình hình, kinh nghiệm phát triển tại địa phương và doanh nghiệp Việt Nam như du lịch, xây dựng đường xá, quản lý nguồn nước, khai thác khoáng sản và sản xuất điện của Việt Nam, về giống lúa phù hợp với môi trường ngập mặn, kỹ thuật tăng năng suất lúa cũng như các loại cây nông nghiệp và kinh nghiệm trồng xen canh, gối vụ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn là dấu mốc mới, rất quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời là dịp để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi sâu về việc củng cố, phát triển quan hệ song phương cũng như về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4/2019

Nghị định 26/2019/NĐ-CP, ngày 08/03/2019 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết các nội dung được giao trong Luật Thủy sản 2017, **có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019**. Nội dung Nghị định đã thể hiện tinh thần: Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính; đơn giản hóa tối đa về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đầy đủ biểu mẫu, rất thuận tiện trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; phân cấp mạnh cho cơ quan quản lý địa phương thực hiện; đơn giản hóa tối đa các điều kiện đầu tư kinh doanh; tăng cường xã hội hóa. **Nghị định gồm 09 chương, 75 điều.**

Chương I. Những quy định chung gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; quy định chung về thực hiện thủ tục hành chính trong Nghị định.

Chương II. Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản gồm 04 mục với 15 điều (từ Điều 5 đến Điều 19) quy định về Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; quy chế quản lý khu bảo tồn biển; quỹ bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chương III. Nuôi trồng thủy sản gồm 03 mục với 22 điều (từ Điều 20 đến Điều 41) quy định về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; nuôi trồng thủy sản.

Chương IV. Khai thác thủy sản gồm 02 mục với 08 điều (từ Điều 42 đến Điều 49) quy định về quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân Việt Nam khai thác thủy sản trên các vùng biển; quản lý tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

Chính sách văn bản mới

Chương V. Quản lý tàu cá, tàu công vụ, cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm 12 điều (từ Điều 50 đến Điều 61) quy định về phân loại cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá; điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép; điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ; điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới; cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá; phân loại cơ sở đăng kiểm tàu cá, đăng kiểm tàu công vụ thủy sản; điều kiện cơ sở đăng kiểm tàu cá; cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá Việt Nam; cấp phép nhập khẩu tàu cá; tàu cá được tặng cho, viện trợ; độ sâu luồng vào cảng và vùng nước cảng; Nội dung, trình tự, thủ tục công bố mở, đóng cảng cá.

Chương VI. Kiểm ngư gồm 04 điều (từ Điều 62 đến Điều 65) quy định về tổ chức Kiểm ngư; chế độ, chính sách đối với Kiểm ngư; nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động Kiểm ngư; nội dung chi hoạt động Kiểm ngư.

Chương VII. Mua, bán, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản gồm 05 điều (từ Điều 66 đến Điều 70) quy định về chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; nhập nội từ biển loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; cấp phép xuất khẩu loài thủy sản; kiểm soát hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyên khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chương VIII. Quản lý nhà nước về thủy sản quy định về Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IX. Điều khoản thi hành quy định về điều khoản chuyển tiếp; hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

Chuyên mục Hỏi - Đáp

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức **cảnh cáo** hoặc **cách chức** (nếu có chức vụ)?

Trả lời: Theo Khoản 2, Điều 12, Quy định 102 quy định: Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Cung cấp, tiết lộ trái quy định những thông tin, tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

b) Phổ biến, tuyên truyền, viết bài, đăng tin những thông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng đối tượng, phạm vi, thời điểm cần được phổ biến hoặc công bố.

Hỏi: Theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, nếu đảng viên vi phạm các quy định về *bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước* trong các trường hợp nào thì kỷ luật bằng hình thức **khai trừ**?

Trả lời: Theo Khoản 3, Điều 12, Quy định 102 quy định: Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

b) Trao đổi, tán phát thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

BẢN TIN THÔNG TIN NỘI BỘ KHÁNH HÒA

Truy cập website: <http://tuyengiaokhanhhoa.vn>

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

Số 6 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa

Trưởng ban: **HỒ VĂN MỪNG**

Ban biên tập:

TRẦN VĂN THẮNG

LƯU HỒNG VÂN

PHẠM THỊ HỒNG THU

TRỊNH HOÀNG HIỆP

PHAN TẤN THANH

In 3.450 quyển, khổ 17cm x 24cm

tại Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa

Số 08 Lê Thánh Tôn - Nha Trang. ĐT: 0258.3510286.

Giấy phép xuất bản số 02/GP-XBBT do Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa cấp ngày 05/4/2016. In xong và nộp lưu chiểu tháng 4/2019.